
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๒ 
ครั้งที ่ ๒๒  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๑  กมุภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๗  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายขจิตร  ชัยนิคม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายณัฏฐพล  
ทีปสุวรรณ)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายจักรพันธ์  พรนิมิตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคพลังประชารัฐ  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายอุบลศกัดิ์  บัวหลวงงาม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕   
ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๔  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๔  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้ขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 
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จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
กระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ติดตามความคืบหน้าการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญและจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งเลื่อนมาจาก
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๙  (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอให้มีการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอ าเภอ
กันทรลักษ์เพื่อเชื่อมถนนหมายเลข  ๒๒๑  ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษถึงอ าเภอกันทรลักษ์  
ไปยังเชิงบันไดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  และถนนสาย  ๒๐๘๕  จากอ าเภอกันทรารมย์
ผ่านต าบลหนองงูเหลือมถึงอ าเภอกันทรลักษ์  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายคารม  พลพรกลาง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การพัฒนา  “บ่อพันขัน”  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
(นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ)  เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจโท วิศณุ  ม่วงแพรสี  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเสรีรวมไทย  เรื่อง  ข้อเรียกร้องการละเมดิสิทธเิสรภีาพ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องราชทัณฑ์  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๓๘ – ๑๒.๑๐  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่
ประธานในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถาม  
แยกเฉพาะ  คือ 
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๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  เพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาล
ศูนย์ยะลา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายสาธิต  
ปิตุเตชะ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์   เรื่อง  การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและ 
การประกาศให้พื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่พิเศษ  เพื่อการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืน  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  (นายพิพัฒน์   
รัชกิจประการ)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  สมาชิกสภา  
ผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  จ านวน  ๒  กระทู้ถาม  คือ 

๑) เรื่อง  ปัญหาความมั่นคงในอาชีพและสวัสดิการของบุคลากร 
ทางการศึกษาในต าแหน่งอัตราจ้าง   

๒) เรื่อง  การทบทวน แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

กระทู้ถามทั้ง  ๒  กระทู้ถามดังกล่าว  เลื่อนมาจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันพฤหัสบดีที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
(นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ)  เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนจากทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๙  ถนนสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  
(ถนนกาญจนาภิเษก)  ด้านทิศใต้  เส้นทางบางขุนเทียน  -  บางนา  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๗๐ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองยะลาตามแผนงาน  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคญั  จึงได้มีหนังสอื
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๗๐ 
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เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษา
ที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบ  คือ   

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายชัยสิทธิ  กิตติวิบูลย์  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร  เนาวนนท์ 

๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่น
ทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ  แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง  ๒  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายภิเศก  สายชนะพัน  และนายจาตุรนต์  เอี่ยมโสภา  
เป็นกรรมาธิการ  แทน  นายไพศาล  ชโนวรรณ  และนายบัณฑิต  อับดุลบุตร 

๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  เป็นกรรมาธิการ  แทน
นายเทพไท  เสนพงศ์ 

๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง   
การสื่อสารมวลชน  และการมีส่วนร่วมของประชาชน  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายวรภพ  วิริยะโรจน์ 

๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ได้มีสมาชิกฯ ขอเปลีย่นแปลง 
รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก  (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ.  ....  โดยเปลีย่นจาก  พลต ารวจตรี สมศักดิ์  โอภาสเจริญกิจ  เปน็  พนัต ารวจเอก เสวก  
อรุณรุมแสง  ซึ่งที่ประชมุเห็นชอบ 
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ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. (ร่าง)  แผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)  โดยเป็นการพิจารณา
ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๙  (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
นายปุณณลักขิ์  สุรัสวดี  นายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล  นายปิยะ  หาญวรวงศ์ชัย  นายวรัชญ์  
ครุจิต  นายวินัย  ดะห์ลัน  นายพานิชย์  เจริญเผ่า  ผู้แทนจากคณะกรรมการปฏิรปูประเทศ
ด้านต่าง ๆ  และนายดนุชา  พิชยนันท์  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑  และข้อ  ๗๖   

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๒. รายงานประจ าปี  ๒๕๖๒  ของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้  
นางวรางคณา  วงศ์ข้าหลวง  รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย  นางเศรษฐสุดา  ตุลยธัญ  และนางสาวสดใส  พงษ์พัฒนาศิลป์  
ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑  และข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  รองกรรมการ
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  ตอบชี้แจง 

๓. รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  พ.ศ.  ....   
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข้อ  ๑๒๗  
วรรคสอง  ประกอบข้อ  ๑๐๕  วรรคสี่) 
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๔. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา  หลักเกณฑ์  และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการ  ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ข้อ  ๑๐๕  วรรคสี่) 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕. รายงานตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้  
นางสาวสุนีย์  ศรีสง่าตระกูลเลิศ  รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
นางกุสุมา  พนอนุอุดมสุข  นางอรียาพร  อรุณเนตร  และนายกรณรงค์  เหรียนระวี   
ผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๓๑  และข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  รองอธิบดีกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว  ตอบช้ีแจง 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๒  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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